



ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่
ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ และประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯ ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากคะแนนมากไปหาน้อย (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้) และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ ๑ เดินทางไปแสดงตนและจัดทำสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น ๓ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ จะจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รายใด ไม่ไปรายงานตัวหรือขอละสิทธิหรือกรณีอื่น ๆ จังหวัดอำนาจเจริญ จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในลำดับคะแนนถัดไปมาทดแทนต่อไป สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รายใดที่มีความประสงค์ขอทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนสอบคัดเลือกฯ ต่อประธานคณะกรรมการสอบฯ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันประกาศฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยยงค์ ผ่องใส)

พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาว สุตาภา ศรีมาตย์	ให้ไปแสดงตนตามประกาศฯ
๒	๐๐๒	นาย ชิตณรงค์ อุตสาหกรรม	



(นายชัยรงค์ ผ่องใส)

พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ